

เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในการประชุมหอการค้า 5 ภาค ถึง “ทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคครึ่งปีหลัง” ว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตัว 4.8% สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยการบริโภคเพิ่มขึ้น 3.6% ลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น 4% เอกชนลงทุนเพิ่มขึ้น 3.1% การส่งออกเพิ่มขึ้น 9.9% และการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้น 1.9%

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน เม.ย. 2561 พบว่าโดยรวมปรับตัวดีขึ้นในทุกภาคส่วน ยกเว้นภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และภาคการค้าชายแดน เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศยังเติบโตแบบกระจุกตัว ระดับราคาสินค้าเกษตรยังต่ำ ส่งผลให้กำลังซื้อในระดับท้องถิ่นยังไม่ฟื้น เป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่เศรษฐกิจภาครวมโตขึ้น แต่ประชาชน (โดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด) ไม่รู้สึกว่าการเติบโต

ธรรมาธิ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ธุรกิจสีเทาที่ปิดกิจการและถูกจับดำเนินคดีและทำให้เม็ดเงินหายไปปีละ 2-3 แสนล้านบาท มีผลต่อการจ้างงานชาวบ้านตามชุมชนต่างๆ หายไปด้วย และผลที่ตามมาคือเรื่องของกำลังซื้อของชาวบ้านที่อยู่ในวงจรดังกล่าวจำนวนมากลดลง เพราะเดิมคนกลุ่มนี้เมื่อได้เงินก็จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในหลายๆ รอบ

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกตามที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่าปี 2561-2562 เศรษฐกิจโลกจะปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวของภาคส่งออก และการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งคาดการณ์ว่าตัวเลขการส่งออก



ส่งออก-ท่องเที่ยว ความหวังเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง

ของไทยจะขยายตัว 8-10% จากเดิมคาดว่าจะเติบโต 6-8% ด้านการท่องเที่ยวคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว 38-39 ล้านคน ดังนั้นภาคส่งออกและการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดยหอการค้าไทยคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวมากกว่า 4.5%

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวเช่นเดียวกันว่า เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้น แต่ยังเป็นการเติบโตแบบกระจุกตัว เนื่องจากปัญหาด้านการบริหารเชิงนโยบายที่สะสมมานาน ต้องใช้เวลาในการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม มองว่าปัจจัยบวกด้านเทคโนโลยีจะสามารถกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ฐานรากมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตร อาทิ ปราบปรามการฉ้อโกงทุเรียน 8 หมื่นลูก

ผ่านอาลีบาบา

คณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยว่า อีอีซีเป็นตัวอย่างการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่จะช่วยกระจายความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงพื้นที่ทางเศรษฐกิจไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งบอร์ดอีอีซีจะเร่งผลักดันลงนามใน 5 โครงการโครงสร้างพื้นฐานในอีอีซีให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนนี้ และจะเป็นต้นแบบลงทุนในพื้นที่อื่นต่อไป

ขณะที่ภาคเอกชน วิชัย วิศวภัณฑ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประเมินว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่อง

อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีการ
ขยับขึ้นประมาณ 0.25-0.50% จึงไม่น่า
จะส่งผลกระทบต่อการค้าตัดสินใจซื้อที่อยู่
อาศัยมากนัก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต่ำ คาดว่าทั้งปี
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลขยายตัวประมาณ 10% ส่วน
ต่างจังหวัดจะขยายตัวราว 4-5%

ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายก
สมาคมนักท่องเที่ยวไทย กล่าวว่า ภาพรวมอัตรา
การเข้าพักโรงแรมในช่วงครึ่งปีหลังคาด
ว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง จากนักท่องเที่ยว
กลุ่มเอเชีย โดยเฉพาะจีน ซึ่งเชื่อว่าสัญญาณ
การเข้าพักในช่วงไตรมาส 3 และ 4 จะ

ขยายตัวจากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น คาดว่า
ภาพรวมอัตราการเข้าพักตลอดทั้งปีจะ
เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน

เช่นเดียวกับ รณชิต มหัทธนะพฤทธิ
รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า ผู้ดำเนิน
ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
กล่าวว่า ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมใน
ครึ่งปีหลังยังคงสดใส สะท้อนจากอัตรา
การเข้าพักช่วงไตรมาสแรกที่ขยายตัว
15% และไตรมาส 2 ขยายตัว 9% มี
ปัจจัยบวกจากสัญญาณเศรษฐกิจทั่วโลกที่
ฟื้นตัว นักท่องเที่ยวจีน รวมถึงนักท่องเที่ยว
รัสเซียที่เริ่มกลับมาเที่ยวไทยมากขึ้น
คาดว่าทั้งปีอัตราการเข้าพักของโรงแรม
จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 10% จากคาดการณ์
นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นกว่า 38 ล้านคน ■